

รายละเอียดโครงการ TOHO Creative Workshop 2025

ผู้จัด

Development Team, บริษัท TOHO CO., LTD. (บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น)

วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยที่สนใจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือสื่อภาพยนตร์ได้พบปะ พูดคุย กับ โปรดิวเซอร์จาก บริษัทโทโฮอย่างใกล้ชิด เพื่อไขข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของโปรดิวเซอร์และสายงานนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างคอนเน็คชั่นกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น และมีโอกาสได้นำเสนอผลงานไทยที่ตนเองชื่นชอบซึ่งจะช่วยผลักดันผลงานไทยเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์ญี่ปุ่นและระดับนานาชาติ

เหมาะสำหรับชาวไทยที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่กำลังอาศัยหรือศึกษาอยู่ในโตเกียว ผู้ที่ต้องการศึกษาสายงานโปรดิวเซอร์เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและต้องการพบปะกับผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกัน หรือ ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์และต้องการผลักดันผลงานคนไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น เป็นต้น โดยจะเป็นการจัดในรูปแบบ on-site ณ ห้องประชุมบริษัทโทโฮในโตเกียวเป็นหลัก

การดำเนินโครงการ

ในครั้งแรก จะเป็นการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบริษัทโทโฮ และบทบาทของโปรดิวเซอร์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นจากโปรดิวเซอร์ หลังจากนั้น ในครั้งถัด ๆ ไป ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสผลักดันนำเสนอผลงานของคนไทยที่ตนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร นิยาย หรือเกมที่ยากผลักดันให้มีการสร้างในรูปแบบฉบับญี่ปุ่น เมื่อการนำเสนอเสร็จสิ้นจะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานให้เข้ากับตลาดภาพยนตร์ญี่ปุ่น และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาโครงการ : เป็น workshop ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2025
โดยกิจกรรมจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย: ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือประสบการณ์ เพียงแต่มีความสนใจในด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์และภาพยนตร์ ก็สามารถเข้าร่วมได้

※ เนื่องจากในโครงการจะมีการนำเสนอ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ)

วันเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการ (説明会)

แบบ On-site : วันที่ 22 มกราคม 2025 19:00 น. เวลาญี่ปุ่น ณ Toho Hibiya Building ชั้น 8 ห้อง シン・ゴジラ会議室 หรือ

แบบ Online : วันที่ 25 มกราคม 2025 11:00 น. เวลาญี่ปุ่น ผ่าน Google Meet (ทางบริษัทจะส่ง URL ไปทางอีเมลของท่านในภายหลัง)

ประโยชน์จากการเข้าร่วม

1. ศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกในสาขาอาชีพ
2. สามารถรับฟังประสบการณ์การทำงานจริงจากโปรดิวเซอร์ในวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
3. สร้างคอนเนกชันกับโปรดิวเซอร์จากบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำของญี่ปุ่น
4. โอกาสในการนำเสนอผลงานไทยที่ตนเองชื่นชอบแก่โปรดิวเซอร์จากโทโฮ บริษัทผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ในญี่ปุ่น
5. โอกาสผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น

ขั้นตอนการเข้าร่วม

กรอกใบสมัครออนไลน์ใน Google form เพื่อเข้าร่วมฟังรายละเอียดเพิ่มเติม (説明会)



เข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม (説明会)



สัมภาษณ์ (ภาษาไทยและญี่ปุ่น) เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วม



ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนมกราคม 2025
(ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งโปรไฟล์ แนะนำตัวเองแบบคร่าว ๆ)



สอบถามวันและเวลาที่ผู้เข้าร่วมสะดวกเพื่อกำหนดวันเริ่มโครงการ

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ <https://forms.gle/1puFR9iyQS4SvmHB7>

หรือผ่านทาง QR Code ด้านล่าง



หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

L_praphaphorn@toho.co.jp (คุณ เอ)